



สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุม “แนวทางการพิจารณาคดีตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558”



วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณาคดีตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558” โดยมีนายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้พิพากษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีการทำการประมงผิดกฎหมาย เข้าร่วมการประชุมรวม 70 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรป (EU) ถึงการจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย หากไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยในอนาคตและความมั่นคงของประเทศในภาพรวม และนับแต่พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศใช้บังคับปรากฏว่ายังคงมีปัญหาการดำเนินคดีเกี่ยวกับการประมงที่ผิดกฎหมายหลายประการ และที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม ได้แก่ ความผิดประเภทและลักษณะเดียวกันแต่ผลคำพิพากษาลงโทษมีความแตกต่างกัน การนัดพิจารณาคดีที่มีบางกรณีศาลกำหนดนัดไว้เป็นระยะเวลาสั้นเกินกว่า 1 ปี ดังนั้น ศาลยุติธรรมในฐานะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะแนวทางในการพิจารณาเร่งรัดการดำเนินคดีและการพิจารณาลงโทษคดีการทำการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น การจัดการประชุมในครั้งนี้จะเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุม และหาแนวทางการพิจารณาเร่งรัดการดำเนินคดีและการพิจารณาลงโทษคดีตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ศาลยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

สำนักบริหารทรัพย์สินแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมหากมีข้อขัดข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ ขอให้สอบถามโดยตรงที่สำนักการคลังจังหวัด

สำนักบริหารทรัพย์สิน แจ้งว่า ตามที่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง หากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมใดมีปัญหาข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท) ขอให้ติดต่อสอบถามโดยตรงไปยังสำนักการคลังจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

การสัมมนา เรื่อง “มุมมองของศาลไทยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในการตรวจสอบคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ”



วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักอนุญาโตตุลาการจัดการสัมมนา เรื่อง “มุมมองของศาลไทยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในการตรวจสอบคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้แทนจากศาลต่างๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 50 คน ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ แนวทางปฏิบัติของศาลไทยและศาลต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในการตรวจสอบคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ในการนี้ นายปริญญา ดีผดุง ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน

สำนักงานคลังจัดการประชุมพัฒนาการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ครั้งที่ 5



เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 สำนักงานคลังจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานศาลยุติธรรมสู่ความเป็นมาตรฐานสากล” ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรหัวหน้าส่วนคลัง หัวหน้ากลุ่มงานคลังที่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมจำนวน 250 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและแนวทางในการตรวจสอบในการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้ นายระบิล จันทริภรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว

